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ณ ช่วงเวลาน้ีประเดน็ “กญัชา” กลายเป็นประเดน็ท่ีสงัคมจบัตามองเป็นอยา่งมาก 
ไม่ใช่แค่วา่ โอกาสท่ีจะไดน้ ามาใชเ้พื่อประโยชนท์างการแพทยเ์ท่านั้น แต่หลายคนกส็นใจ
ใคร่รู้ถึงประเดน็ของ สายพนัธ์ุกญัชาวา่ จริงๆแลว้ สายพนัธ์ุไหนท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทยม์ากท่ีสุด

เร่ืองน้ีมีค  าตอบจาก รศ.ดร.วเิชียร กรีตินิจกาล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเพาะปลูกและ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และท่ีปรึกษาองคก์ารเภสชักรรม 
หรือ อภ. มาใหค้วามรู้กนั วา่    ตวักญัชาจะมีสารท่ีเรียกวา่    “แคนนาบินอยด์” ซ่ึงในแต่
ละโรค จะใชส้ารแคนนาบีนอยด์ ท่ีมีทั้ง THC และ CBD และยงัมีสารอ่ืนๆ อีก 150 ตวั 
โดยทัว่โลกต่างพยายามคน้หาวา่ ตวัไหนเหมาะกบัโรคอะไร และการจะหาใหเ้หมาะกบัโรค
ไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งหาสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมดว้ย ซ่ึงจะพบสารท่ีมีแต่ในดอก เพื่อสกดัออกมา 
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“ดงันั้น การหาสายพนัธ์ุจึงมีผลต่อ
การสกดัสารออกมาใชป้ระโยชนด์ว้ย   ท า
ให ้องคก์ารเภสชักรรมไดมี้การด าเนินการ
และปลูกกญัชาทั้งหมด 3 สายพนัธ์ุ  ซ่ึงเดิม
ทีคนมกับอกวา่ เอาแบบ THC และ 
CBD ในสดัส่วน 1 ต่อ 1 นั้น แต่จริงๆ
ไม่ใช่ อยา่งโรคลมชกั ตอ้ง CBD ลว้นๆ
ขณะท่ีพนัธ์ุไทยอยา่งเดียว เราพบวา่มีสาร 
THC สูง   จึงจ าเป็นตอ้งปลูกแยกออกเป็น 
3 สายพนัธ์ุใน 3 กลุ่ม คือ ท่ีมี THC สูง ท่ี
มี CBD สูง และท่ีมีทั้ง THC และ CBD
ในสดัส่วนเท่ากนั คือ 1 ต่อ  1  ซ่ึงในกลุ่ม 
1 ต่อ 1 นั้น จะเอามาทดลองของสถาบนั
โรคมะเร็ง” รศ.ดร.วเิชียร กล่าว 

รศ.ดร.วเิชียร กล่าวเพิ่มเติม วา่    การปลูกเช่นน้ีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการของการใช้
กญัชาทางการแพทยไ์ดม้าก  ยกตวัอยา่ง หากมีงานวจิยัท่ีระบุวา่ ตอ้งการสาร THC และ 
CBD ในสดัส่วน 3 ต่อ 1  ทางองคก์ารเภสชักรรมกส็ามารถน ามาผสมได ้ เรียกวา่ หาก
งานวจิยัใดตอ้งการแบบใด กจ็ะสามารถน ามาผสมใหไ้ดต้ามสดัส่วนตามงานวิจยันั้นๆ จึง
เป็นท่ีมาของการปลูก 3 สายพนัธ์ุนัน่เอง 
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โดยสายพนัธ์ุทั้ง 3 สายพนัธ์ุนั้นเป็นลูกผสม เน่ืองจากหากใชส้ายพนัธ์ุเด่ียวๆ จะ
ไม่ไดส้ารท่ีตอ้งการ เพราะจะไดแ้ค่สารโดดๆ เท่านั้น  องคก์ารเภสชักรรม จึงตอ้งท าตาม
ความตอ้งการและความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มโรคเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นการใชน้ ้ ามนั
กญัชาส าหรับ  4 กลุ่มแรกท่ีมีขอ้มูลงานวจิยัวา่มีประโยชน ์ คือ 

1. โรคลมชกัท่ีรักษายาก และโรคลมชกัท่ีด้ือต่อยารักษา 2. ภาวะคล่ืนไส้และ
อาเจียนจากยาเคมีบ าบดัท่ีรักษาดว้ยวิธีมาตรฐานไม่ไดผ้ล 3. ภาวะกลา้มเน้ือหดเกร็งใน
ผูป่้วยโรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็ และ 4. ภาวะปวดประสาทท่ีรักษาดว้ยวิธีอ่ืนๆไม่ไดผ้ล   
รวมไปถึงโรคใหม่ๆ ท่ีอยูใ่นขั้นวจิยั กต็อ้งมีสารโดดๆ ท่ีเหมาะสมเตรียมพร้อมดว้ย เช่น 
โรคมะเร็ง พาร์กินสนั กแ็ลว้แต่แพทย ์บอกมา กจ็ะน ามาผสม เรียกวา่ ท าเป็นตวักลาง
มาตรฐานท่ีสามารถน ามาผสมตามสดัส่วนท่ีแพทยใ์นโครงการวิจยันั้นๆตอ้งการได ้  
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รศ.ดร.วเิชียร อธิบายวา่ ส าหรับ 3 สายพนัธ์ุดงักล่าว เป็นสายพนัธ์ุลูกผสม
ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัทัว่โลกใชส้ายพนัธ์ุลูกผสมหมด  ระหวา่ง   Sativa และ Indica 
ส่วนพนัธ์ุไทยมี THC สูงท่ีวเิคราะห์ออกมาคือ  8 ส่วนถึง 10 ส่วนต่อ 1 ส่วนของ CBD
โดย THC มีฤทธ์ิต่อจิตประสาท หรือท่ีเรียกวา่   psycho active ส่วน CBD ไม่มี
ฤทธ์ิต่อจิตประสาท และอาจจะท าใหฤ้ทธ์ิของ THC  นอ้ยลงดว้ย ดอกกญัชาแต่ละชนิด จะ
มีฤทธ์ิกล่อมประสาทหรือจะมีฤทธ์ิท าใหผ้อ่นคลาย โดยไม่เมา กข้ึ็นกบัสดัส่วนของ  THC 
: CBD   ซ่ึงสดัส่วนท่ีเหมาะสมส าคญักวา่ปริมาณของ   THC และ CBD    

หลายคนอาจสงสยัวา่  สายพนัธ์ุลูกผสมขององคก์ารเภสชักรรมมีสายพนัธ์ุไทยดว้ย
หรือไม่  เร่ืองน้ี รศ.ดร.วเิชียร อธิบายวา่ สายพนัธ์ุลูกผสมมี Sativa  ผสมอยูด่ว้ย  ซ่ึงสาย
พนัธ์ุไทยกจ็ดัอยูใ่นกลุ่มสายพนัธ์ุ Sativa เน่ืองจากพนัธ์ุ Sativa เป็นช่ือรวม  ซ่ึง
พนัธ์ุไทยกอ็ยูใ่นกลุ่มน้ี โดยเป็นสายพนัธ์ุท่ีมีก าเนิดอยูใ่นเส้นศูนยสู์ตร  พบในอินเดีย จา
ไมกา้ โคลมัเบีย ส่วนพนัธ์ุ   Indica  มีก าเนิดอยูใ่นเอเชียกลาง เส้นรุ้งท่ี 25-35 องศาเหนือ 
ส่วนใหญ่ทัว่โลกไม่มีพนัธ์ุเด่ียวๆแลว้ แต่พนัธ์ุไทยเป็นพนัธ์ุ  Sativa เพียวๆเลย ซ่ึงใน
อินเดีย จาไมกา้กมี็ ยงัคงความบริสุทธ์อยู ่ อยา่งไรกต็าม ตนอยูร่ะหวา่งปรับปรุงพนัธ์ุไทย
ดว้ย เพื่อใหมี้สาร CBD เพิ่มข้ึนดว้ย 
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“พนัธ์ุไทยอยา่งเดียวกมี็ประโยชน ์อยา่งลดอาการขา้งเคียงจากการใชคี้โมของ
โรคมะเร็ง แต่กอ็ยา่ลืมวา่ แต่ละตน้ของพนัธ์ุไทย พนัธุกรรมไม่เหมือนกนั ซ่ึงเวลาเราปลูก
เราตอ้งปลูกเพื่อใหไ้ดส้าร ใหไ้ดพ้นัธุกรรมเหมือนกนัหมดดว้ย จึงเป็นท่ีมาของการปลูก
กญัชาท่ีใหไ้ดม้าตรฐานเมดิคลัเกรด ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์เน่ืองจากเม่ือจะผลิต
เป็นยากต็อ้งใหไ้ดม้าตรฐานความเป็นยาดว้ย  กล่าวไดว้า่  กญัชาสายพนัธ์ุท่ีองคก์ารเภสชั
กรรมปลูกนั้น ทุกตน้จะตอ้งมีพนัธุกรรมเหมือนกนัหมด เพื่อใหไ้ดส้ารท่ีออกมาเสถียร
นัน่เอง รศ.ดร.วเิชียร กล่าวท้ิงทา้ย 


